

M
ป.๗๒



บันทึกข้อความ

สง.ผดปค.
เลขที่ ๕17 (สง.ผดปค.)
วันที่ 1 ค.ค. 59
เวลา

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑) 1๖.๖๖ น.

ที่ มท ๐๓๐๑.๑/ว๙๔๕

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผดปค. ผชช. ผช.สธ.ศอบต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันทริรัญ)

ลปค.



สรุปการมอบนโยบายและข้อสั่งการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>เรื่อง การเข้าร่วมประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia - Europe Meeting : ASEM)</p> <p>เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเอเชีย - ยุโรป (ASIA - Europe Meeting : ASEM) ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย จากการประชุมฯ คณะผู้นำประเทศ ได้สรุปผลการหารือกันเป็น “แถลงการณ์” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิก ASEM ในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชีย - ยุโรป ในด้านต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อโลก ต่อมวลมนุษยชาติ เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมความเชื่อมโยง การรักษาความมั่นคงทางทะเล ซึ่งมีความผูกมัดและเชื่อมโยง โดยทุกประเทศสมาชิกจะต้องเข้าสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ตาม “วิสัยทัศน์ในทศวรรษที่ ๓” ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ความเป็นหุ้นส่วน (๒) การส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม (๓) การส่งเสริมความเชื่อมโยง และ(๔) การปรับปรุงกระบวนการทำงานของ ASEM ภายใต้บริบทของ “โลกไร้พรมแดน” ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน ที่จะทำให้อาเซียและยุโรปมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทุกปัญหาปัจจุบันมีผลกระทบในมิติข้ามชาติมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทุกประเทศต้องร่วมมือกัน ในลักษณะ “หนึ่งโลก หนึ่งจุดหมาย” คือ ความสงบสันติและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน เราจะต้องดึง “จุดแข็ง” ของกันและกัน เอามาเติมให้เต็มเพื่อสร้างความเจริญร่วมกันอย่างยั่งยืน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เช่น เอเชียมีจุดแข็งก็คือเศรษฐกิจและตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ขณะที่ยุโรปมีจุดแข็ง คือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเข้มแข็งของระบบสวัสดิการสังคม</p> <p>ในการประชุมดังกล่าว ได้เสนอ “การเชื่อมโยง ASEM” ไว้ ๔ ประการได้แก่</p> <p>(๑) การเชื่อมโยงเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่างๆ และภัยภัยที่เน้นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย องค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>(๒) การเชื่อมโยงประชาชนสู่ประชาชน ด้วยการไปมาหาสู่กันในทุก ระดับ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว เพื่อเกิดความใกล้ชิดเข้าอก เข้าใจกัน อันจะนำมาสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ในอนาคต</p> <p>(๓) การเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องสอดคล้องกับวาระการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ ซึ่งจะต้องเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ควบคู่กับการพัฒนา ซึ่งไทยเองในฐานะประธานกลุ่มจี ๗๗ ในวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๖ นั้น ได้นำเสนอหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไว้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา เพื่อให้เอเชียและยุโรปร่วมมือกันบรรลุเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืนไตรภาคีอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป</p> <p>(๔) การเชื่อมโยงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ โดยรื้อฟื้นการจัด ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของ ASEM เพื่อหารือความเป็นไปได้ ของ“เขตการค้าเสรีเอเชีย-ยุโรป”อันจะนำไปสู่การค้า การลงทุน และความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจที่พึ่งพากันส่งเสริมกันได้ในอนาคต</p> <p>นอกจากนั้น ยังได้เสนอหลักการ “๓ M” อันได้แก่ (๑) ความไว้วางใจร่วมกัน (Mutual Trust) ลดความหวาดระแวง (๒) ความเคารพซึ่งกันและกัน(Mutual Respect) เพราะทุกประเทศล้วนมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน และ(๓) มีผลประโยชน์ ร่วมกัน (Mutual Benefit) และต่างตอบแทน ก็มุ่งหวังว่าหลักการ“3M” จะเป็นแนว ทางการทำงานร่วมกันของ ASEM โดยทุกประเทศจะต้องเคารพกฎกติการะหว่าง ประเทศ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน</p>	
๒	<p>เรื่อง ความท้าทายที่สำคัญที่ทั้งเอเชียและยุโรปกำลังเผชิญอยู่</p> <p>ความท้าทายที่สำคัญ 2 ประการที่ทั้งเอเชียและยุโรปกำลังเผชิญอยู่ และก็ อาจจะมีผลกระทบเชื่อมโยงทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่</p> <p>(๑) ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ โดยเฉพาะที่มีต้นเหตุมาจากสถานการณ์ ความไม่สงบในประเทศหรือในแต่ละภูมิภาค ประเทศไทยได้ริเริ่มจัดให้มีการประชุมใน เรื่องว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อให้ ทุกฝ่าย ทุกองค์กร ทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อย่าง ครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง อันทำให้เกิดการส่งผลกระทบต่อตัวเลขสถิติ การโยกย้ายถิ่นฐานในมหาสมุทรอินเดียลดลงอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(๒) ปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน และความ เหลื่อมล้ำจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาค ที่ไม่สมดุลอยู่ รัฐบาลไทยได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้นเป็น“วาระแห่งชาติ”ด้วยกลไก ประชารัฐ และก็นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ การจัดปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบาย มาตรการและ</p>	<p>สน.มท. สน.บพ. สน.สก. สน.อส. กสภ.</p>

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p>กฎหมาย เพื่อคุ้มครองและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ทั้งเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ซึ่งจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ขอความร่วมมือด้วยทุกหน่วยงาน ทุกผู้ประกอบการ และประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม การแก้ไขขจัดปัญหาการค้ามนุษย์จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น จะต้องประกอบกันทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ประเทศไทยก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุก ๆ ประเทศใน ASEM และในทุกกรอบความร่วมมือ เราจะไม่ผลักรถให้ประเทศใดประเทศหนึ่งให้ต้องแก้ไขปัญหาเพียงลำพัง สิ่งสำคัญ ก็คือเราต้องแก้ปัญหามาจากต้นเหตุด้วยการพัฒนาด้านการศึกษา มีการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิตด้านรายได้พร้อม ๆ กันไปด้วย ขจัดความอยุติธรรม บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งต้องคำนึงถึงระดับความพร้อมของแต่ละประเทศในการแก้ไขปัญหาด้วย ต้องเสริมซึ่งกันและกัน ถ้าเราสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับแต่ละประเทศก็จะเกิดผลเป็นรูปธรรม และเราก็สามารถเริ่มได้ทันที ปัจจุบันเรามีหลายเรื่องที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ ในการที่จะวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศ</p> <p>เรื่อง ขอให้ติดตามข่าวสาร ทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในอนาคต</p> <p>ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสาร ทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี เช่น</p> <p>(๑) การจัดระเบียบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ที่ผ่านมามีการแจกจ่ายไปยังพี่น้องเกษตรกรผู้ยากไร้ ด้วยเจตนาดีแต่ด้วยผลการปฏิบัติที่อาจจะมีส่วนที่ไม่ถูกต้องอยู่บ้าง อันประกอบไปด้วยการทุจริตของเจ้าหน้าที่บางรายหรือด้วยเหตุใดก็ตาม ทำให้เกิดมีการขายสิทธิ์ต่อ แล้วเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก ใช้ประโยชน์ที่ไม่ตรงตามต้องการ ตามวัตถุประสงค์ ก็จำเป็นต้องเข้ามาบริหารจัดการใหม่ ให้ถูกต้อง โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัด นิติกร นายช่างสำรวจ นายช่างโยธา วิศวกรสำรวจ วิศวกรโยธา ในพื้นที่เป้าหมาย ได้เข้ามาดำเนินการร่วมกัน ก่อนที่จะจัดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ปัญหาจะไม่ย้อนกลับมาเหมือนเดิมอีก</p> <p>(๒) การลงทะเบียนในระบบ “พร้อมเพย์” เป็นทางเลือกให้ประชาชนใช้บริการโอนเงิน ไม่ได้บังคับ เพียงแต่อยากให้มีความสะดวกขึ้น และเสียค่าบริการถูกลง ส่วนใหญ่ก็เป็นเงินที่ไม่มากนักอยู่แล้ว ภาครัฐก็จะใช้เป็นช่องทางที่จะหาทางคืนเงินภาษีบ้าง จ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ บ้าง ซึ่งเราก็ใช้กัน ส่วนใหญ่ก็มุ่งหวังให้กับคนที่มีรายได้น้อย</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>จะรวดเร็วกว่าเดิม และเชื่อถือได้ มีช่องทางรับโอนเงินแบบเดิม ซึ่งมีอยู่แล้วและก็ยังใช้ การได้ตามปกติแล้วแต่ท่านจะเลือกอะไร ทั้งนี้อย่าไปเป็นห่วงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ พี่น้องประชาชนนั้นจะรั่วไหลอะไรต่างๆ หมายเลข 13 ตัวก็มีแค่ตัวตนเองเท่านั้นเอง จะได้รับการคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน และจะได้รับการ ตรวจสอบความถูกต้องโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อาจเป็นสิ่งใหม่สำหรับบางคน เหมือนบัตร ATM ที่ช่วงแรกที่ถูกนำมาใช้ แล้วก็ยังไม่มีความไม่เข้าใจ หวาดระแวง ปัจจุบันแทบทุกคนก็มีบัตร ATM มีคนหลายใบด้วยก็ใช้เป็นเรื่องปกติ การ เปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เปิดใจ ทำความ เข้าใจ อย่าไปหลงเชื่อคำบิดเบือน อย่างไรก็ตามเป็นทางเลือกเท่านั้น เป็นไปตามความ สมัครงใจ ใครใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้ แต่ก็เรียนให้ทราบว่าปัจจุบันมีผู้ที่มาลงทะเบียนขอใช้ บริการแล้วกว่า 9 ล้าน 7 แสนราย ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Digital Economy ของประเทศ</p> <p>(๓) การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย สำหรับผู้ว่างงานหรือผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อปี สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป ในช่วง 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 1 เดือน เท่านั้น ณ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ข้อมูล ดังกล่าวนั้นจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เพื่อ ประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจริงๆ มีการประเมินอยู่แล้ว ถ้าสามารถจะแยกได้โดย เจ้าของเองก็จะชัดเจนขึ้น จะได้มีการตรวจสอบกับข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วย เพื่อเราจะได้ สามารถนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมได้ในอนาคต ต่อไปก็จะพัฒนาให้มากขึ้นเมื่อ เรามีรายได้ของประเทศมากขึ้น โดยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนี้ เป็น หนึ่งในการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเรื่องระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การ ออกแบบสวัสดิการ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล ไม่ให้มีการใช้งบประมาณแบบ “เหวี่ยงแห” ลงไป หรือประชาชนนิยมในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จนบางครั้งไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ตรงความต้องการที่แท้จริง จะทำให้เราประหยัดงบประมาณลงได้มาก เพื่อจะให้ได้ ถูกต้อง ทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน หรือใช้เงินภาษีประชาชน อย่างไม่มี ประสิทธิภาพ อย่าไปเชื่อว่าจะเอามาใช้ประโยชน์เพื่อเก็บภาษี สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง กับประเทศชาติก็คือ คำว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กล่าวมาหลายครั้งแล้วก็ยังมีการ บิดเบือนอยู่ ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง หลายประเทศนั้นก็มีการทำ ยุทธศาสตร์ชาติรอบบ้านเราก็มีทุกประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ โดยมี ทิศทางที่ชัดเจน ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนเลย วันนี้เรามี “วิสัยทัศน์” ของประเทศ เป็นหลักชัย แต่ทั้งนี้ก็จะทำอย่างไรที่จะบรรลุสู่เป้าหมายก็คือ “ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และอย่างยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการอยู่แล้ว ทางวิชาการ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ก็มีอยู่ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อจะใช้ในการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศ ทำอย่างไรให้ประเทศไทย ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเกิดความเป็นธรรมในสังคม และลดความเหลื่อมล้ำได้ทุกมิติ มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง มีเศรษฐกิจดิจิทัล ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล การพัฒนาทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเวทีระดับโลก โดยจะต้องมีการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เป็นระบบแบบบูรณาการ แล้วก็การให้บริหารภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รองรับการพัฒนามั่นคงและยั่งยืน เพื่อจะรองรับการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน แล้วก็ให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คนไทยนั้นจะต้องรักการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีจิตสำนึกในความเป็นไทยโดยยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติอันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นั้น จะเป็นเพียงกรอบแนวทางกว้าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ในอนาคตซึ่งจะ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ยุทธศาสตร์ คือสิ่งที่เขียนไว้กว้าง ๆ แต่จะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ๑) ด้านความมั่นคง ๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ๔) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๕) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ ๖) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกด้าน อย่างไรก็ตามต้องอาศัยปัจจัยสู่ความสำเร็จ ๓ ประการด้วยกันคือ ๑) ต้องมีการวางระบบและกฎหมายรองรับ ๒) ต้องสร้างกลไกสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกัน และ ๓) ต้องได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม คราวนี้กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ปี ๖๐ ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 ของสภาพัฒฯ และแผนการปฏิรูป ที่ทาง สปท. ได้ทำไว้ล่วงหน้า ทั้ง ๒ คณะที่ผ่านมาก็จะเดินหน้าไปตามนี้ ประชาชนก็ต้องดูศึกษาดูว่าทำแล้วดีหรือไม่ดี ไม่ได้ทำแล้วไม่ได้อย่างไร รัฐบาลนี้ก็พยายามจะให้เป็นแนวทางระยะแรกไว้ในช่วงปฏิรูประยะที่ ๑ นี้เท่านั้นเอง ขอยืนยันว่า ทุกความเข้าใจ ทุกความร่วมมือของพี่น้องประชาชน หากฟังดี ๆ แล้วจะไม่สูญเปล่า จะเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่าน การเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ช่วยกันผ่านวันเวลาที่ยากลำบากของประเทศไทยไปให้ได้พร้อม ๆ กัน</p>	

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๑๐